



ที่ กบ 0037.3/ว ๗2๘

ศาลากลางจังหวัดกระบี่
ถนนอุตรกิจ กบ 81000

2 มีนาคม 2553

เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการนำบุคลากรส่วนท้องถิ่นและชุมชนมาศึกษาดูงานและ/หรือเข้าร่วมประชุมเสวนา
ทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2553

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ด้วยจังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเทศบาลนครปากเกร็ดได้ร่วมกันจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2553 ในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนโดยทั่วไป ได้รับทราบตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ในครั้งนี้ เป็นการรวมกิจกรรมด้านวิชาการการศึกษาที่เด่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ประกอบกับการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการศึกษา มาเสวนาด้านการศึกษา ซึ่งจะเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อนำผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้แทนชุมชน มาศึกษาดูงาน และ/หรือเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการในงาน “มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2553” จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ หากงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีไม่เพียงพอก็สามารถโอนงบประมาณรายจ่ายรายการที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายหรือรายการที่มีงบประมาณเหลือจ่าย ไปตั้งจ่ายเพิ่มเติมโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะโอนไปตั้งจ่ายเพิ่มเป็นค่าใช้จ่ายในการนำบุคลากรส่วนท้องถิ่นและชุมชนมาศึกษาดูงาน และ/หรือเข้าร่วมเสวนาฯ ได้กระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนำบุคลากรส่วนท้องถิ่นและชุมชนมาศึกษาดูงานและ/หรือเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2553 โดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติของสภาท้องถิ่นได้เป็นกรณีพิเศษ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (นายชัยเลิศ ภิญโญรัตน์โชติ)
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น **รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน**
โทร/โทรสาร 0-7561-1899, 0-7562-2437 **ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่**